

# Sùi mào gà triệu chứng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

Sùi mào gà có thể dẫn tới phần đông quá trình bất tiện, ảnh hưởng tới phương thức sinh hoạt của bệnh nhân, người mang bệnh sẽ trở nên nhạy cảm, khó tránh khỏi lan truyền khuẩn cùng với phải đối mặt với các vướng mắc sức khỏe nguy hại bất thường như ung thư, bệnh viêm niệu đạo, viêm tinh hoàn,... nếu như không được cách chữa đúng lúc, các hậu quả này có thể dẫn tới những rắc rối nguy hiểm như vô sinh, bệnh liệt dương, suy giảm chức năng sinh sản hoặc có khi gây tử vong.

Sùi mào gà không chỉ gây các dấu hiệu nồng nặc, mất thẩm mỹ mà còn sẽ tác động tới sức khỏe sinh sản. Bệnh phần đông lây truyền trong đường hoạt động tình dục, vì vậy các người có đời sống tình dục thiếu lành mạnh có khả năng bị mắc bệnh cao. Nếu như đang có hiện tượng bệnh hoặc có khả năng lây lan bởi vì sinh hoạt tình dục không bảo đảm, cần chủ động đến [phòng khám chữa sùi mào gà](#) để nhận thấy bệnh sớm và điều trị kịp thời điểm.

## Sùi mào gà là bệnh gì?

Sùi mào gà là bệnh lây lan trong con đường tình dục, gây ra do vi rút Human Papilloma vi rút (HPV). Sùi mào gà là căn nguyên dẫn tới những mô sùi hình bông cải hay mào gà dẫn tới nêu trên bề mặt da hoặc niêm mạc miệng, bộ phận nhạy cảm cùng hậu môn của cả nam cùng nữ giới. Sùi mào gà có thể dẫn tới nồng nặc, ngứa ngáy và đau, tương tự như ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và thể trạng trạng thái tâm sinh lý của người bị bệnh.

Theo hiệu quả thống kê của Trung tâm Kiểm soát cùng với ngăn chặn dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ), bệnh sùi mào gà ảnh hưởng đến vòng 340.000 đến 360.000 người mỗi năm. Trong sau đó, tình hình tại Việt Nam cũng không khả quan hơn nếu như số ca bị mới đều đặn gia tăng tuyệt đối là ở các đô thị lớn. Bệnh sẽ xuất hiện ở tất cả giới, nhất là những đối tượng bị mắc suy giảm hệ miễn dịch cùng các thành phần có hoạt động tình dục.

Bệnh sùi mào gà sẽ hình thành ở cả nam cùng nữ, tuy nhiên thường dễ dàng nhận thấy hơn tại bệnh ở nam giới. Như sau là một vài nơi luôn gặp sùi mào gà:

Khu vực kín: bệnh sùi mào gà thường hình thành tại những vùng da và niêm mạc tiếp xúc với vi khuẩn trong cách thức sinh hoạt tình dục. Vị trí phổ biến nhất là quanh và trên cơ quan sinh dục ngoài, như âm đạo, lỗ tiểu, bao da quy đầu, cậu bé, bên trong hậu môn, cùng lỗ hậu môn. Ngoài ra, vùng da nằm giữa âm đạo và hậu môn hoặc bìu cậu bé cùng với hậu môn cũng là một qua các chỗ hình thành luôn nhận thấy của sùi mào gà.

Da quanh vùng sinh dục: ngoài các vị trí vừa qua, sùi mào gà còn sẽ phát triển bên trên các khu vực da tức thì kề, như đùi, hông cùng vùng bụng dưới.

Miệng cùng với họng: lúc có sờ với vi rút HPV thông trong hoạt động tình dục miệng, bệnh sùi mào gà có thể hình thành ở miệng, môi, lưỡi, nướu, và họng.

### **Bệnh sùi mào gà nhiễm qua đường nào?**

Sùi mào gà sẽ lây nhiễm qua vô số đường cùng phương pháp khác thường nhau, bao gồm:

Hoạt động tình dục: hoạt động tình dục không an toàn là con đường nhiễm phổ biến nhất của sùi mào gà, kể cả vấn đề sinh hoạt tình dục qua hậu môn hay bằng đường miệng.

Sờ trực tiếp: sùi mào gà cũng sẽ nhiễm khi tiếp xúc với da hay niêm mạc ở khu vực nhạy cảm của người bị lây lan bệnh, nhanh chóng cả nếu không có giao hợp.

Ứng dụng chung đồ sử dụng cá nhân: vấn đề san sẻ những vật dụng cá nhân như khăn tắm rửa, quần áo, đồ lót, bàn chải đánh răng, trang thiết bị ăn uống,... khiến chúng mắc chạm với người mắc lây lan bệnh cũng có thể là một nguy cơ lây nhiễm cần chú tâm.

Hoạt động ở những khu có khả năng nhiễm cao: áp dụng chung những dụng cụ làm đẹp (bấm móng tay, dao cạo, kéo, sơn móng tay,...), massage (khăn, giường, các trang thiết bị massage,...) hay các dịch vụ tiếp xúc da kề da của người lây truyền cùng sẽ là nguy cơ tiềm ẩn lan truyền sùi mào gà.

Nhiễm từ người mẹ sang con: trong một số trường hợp hiếm bắt gặp, sùi mào gà sẽ lây từ người mẹ bị mắc lan sang con trong cách thức sinh nở.

### **Bệnh sùi mào gà đang có nguy hại tới tiêu chí mạng không?**

**KHÔNG.** Bệnh sùi mào gà không làm hại tới tiêu chí mạng, bệnh thường dẫn tới những đốm nâu hồng hình búi nhọn hoặc đầu bệnh sùi mào gà trên vùng nhạy cảm, âm đạo, cậu bé, hậu môn cùng khu vực ở cạnh miệng. Nhưng, bệnh có thể ảnh hưởng nguy hại tới chất lượng cuộc sống của người bệnh như:

Đau đớn, ngứa cùng với chảy máu: những mụn bệnh sùi mào gà sẽ gây ra cảm giác đau, ngứa, hay chảy máu nếu hoạt động tình dục hay đại tiện.

Nâng cao nguy cơ bị mắc ung thư: một vài kiểu HPV tạo ra sùi mào gà sẽ liên quan đến nguy cơ bị ung thư cổ tử cung, âm đạo, cậu nhỏ hay hậu môn.

Ảnh hưởng đến sinh sản: Bệnh sẽ gây ảnh hưởng đến nguy cơ sinh sản của nữ giới, nhất là cùng những thành phần nữ giới đang có thương tổn ở cổ tử cung.

Ảnh hưởng tới sự tự tin, sức khỏe tâm lý: sùi mào gà có thể gây cảm giác bất tiện, mất tự tin cùng với tác động đến mối sinh hoạt tình dục của người bệnh.

Bệnh sùi mào gà là một bệnh truyền qua đường tình dục phổ biến ở nam giới, có thể dẫn đến các nông nặc, tuy nhiên hiếm lúc gây ra các nguy hại đến tiêu chí mạng. Những triệu chứng của bệnh sùi mào gà đều gồm có những chấm đỏ hay sần sùi xuất hiện trên đầu hoặc thân cậu nhỏ, bìu, các khu vực xung quanh, hậu môn cùng đằng dưới đây niêm mạc của dương vật. Những nốt/ cụm sùi này sẽ khiến người mang bệnh xấu hổ cùng cũng có thể đem lại những cơn ngứa ngáy và đau đớn rất buốt cho các quý ông.

Quá trình hình thành của sùi mào gà ở nam thường xảy đến trên những khu vực da dưới đây:

Sùi mào gà hình thành trên niêm mạc nhạy cảm như khu vực cậu nhỏ, bao da quy đầu cùng khu vực xung quanh.

Những khu vực da bất cứ nêu trên cơ thể như ngực, bụng, tay, chân cùng với lưng.

Khu vực hậu môn cùng với trực tràng, nêu trên niêm mạc miệng, lưỡi cùng họng, tuyệt đối là tại các người đã có phát sinh sinh hoạt tình dục đồng đặc tính nam qua con đường hậu môn cùng miệng.

Sùi mào gà tại nữ giới thường xuyên có nguồn gốc bằng những đốm nhỏ đang có màu trắng hay hồng hình thành vừa rồi các vùng kín của cơ thể

như âm đạo, cơ quan nhạy cảm bên ngoài, hậu môn cùng khu vực chậu. Những đốm này có thể dần phát triển thành những cụm thịt lồi màu da, đang có đường viền xuất hiện chi tiết cùng luôn gây ngứa, cảm giác đau nóng rát cùng với cực kỳ khó chịu. Nếu như không được cách chữa kịp thời, sùi mào gà tại nữ giới có thể phát triển thành ung thư, điển hình là ung thư cổ tử cung.

Quá trình hình thành của sùi mào gà có thể xảy đến ở đa phần khu vực lạ nhau vừa qua cơ thể của nữ giới, tuyệt đối là ở vùng nhạy cảm. Sau là một số khu vực thường xuyên thấy của bệnh sùi mào gà tại nữ giới:

Vùng kín: bệnh sùi mào gà thường xuyên xuất hiện tại vùng nhạy cảm, có chứa cả khu vực âm đạo, hậu môn cùng phía ngoài âm hộ.

Khu vực đùi: khi nhiễm trùng HPV lây truyền tới lỗ âm đạo, sẽ thực hiện cho bệnh sùi mào gà xuất hiện ở vùng ở bên cạnh đùi.

Cổ tử cung: ở các tình trạng không tốt hơn, bệnh sùi mào gà có thể lây lan rộng lên cổ tử cung của nữ giới.

Vùng hậu môn: nếu virus HPV lây vào con đường hậu môn, nó sẽ tạo ra bệnh sùi mào gà ở vùng này cùng với các vùng xung quanh như phần da giữa hậu môn và cơ quan kín.

Song, quá trình hình thành của sùi mào gà ở nữ giới có thể không bình thường nhau căn cứ từng tình huống cụ thể. Nếu nữ giới nghi ngờ chính mình có sùi mào gà ở bất kỳ vị trí nào, điều cần thiết là họ nên tìm kiếm quá trình phát hiện và cách điều trị khoảng bác sĩ tư vấn phụ khoa nhằm tránh bệnh lây truyền và ảnh hưởng tới sức khỏe của chính mình.

### **Bệnh sùi mào gà cùng mụn cóc sinh dục tương tự hoặc không bình thường nhau?**

Bất bình thường NHAU. Bệnh sùi mào gà cùng bệnh mụn cóc sinh dục là hai bệnh lý tạo ra bởi vì Human Papillomavirus (HPV). Tuy cả hai thường xuyên là hiệu quả của sự nhiễm HPV song chúng đã có một số bất bình thường biệt quan trọng về căn HPV dẫn đến những dấu hiệu, dấu hiệu lâm sàng, cùng với những khả năng liên quan.

Sùi mào gà cùng bệnh mụn cóc sinh dục thường hầu như tạo ra vì các loại HPV khả năng thấp như HPV type 6 và HPV type 11. Chúng luôn xuất hiện vừa qua bề mặt da vùng niêm mạc miệng và kín như cậu bé, âm đạo, khu vực hậu môn cùng với các khu vực bên cạnh. Cả bệnh sùi mào gà cùng với bệnh mụn cóc sinh dục luôn không tạo ra khả năng cao về ung thư, nhưng

có thể gây ra cảm giác khó chịu và cảm giác đau cho bệnh nhân.

Song, về biểu hiện lâm sàng, bệnh sùi mào gà có hình chủng giống như những mảng gai nhỏ, chóp nhọn cùng với có thể phát triển thành những khối lớn như mào gà hoặc bông cải.. Qua sau này, bệnh mụn cóc sinh dục có thể hình thành ở đa phần hình chủng cùng với kích cỡ bất bình thường nhau, cỡ mụn nhọt nhỏ phẳng chỉ sẽ xem xét rõ ràng cùng kính hiển vi tới những gai nhô lên vừa qua bề mặt da có thể nhận thấy được.

Tóm lại, bệnh mụn cóc sinh dục và bệnh sùi mào gà thường vì lây lan nhiễm trùng HPV, nhưng chúng đã có những nguyên do, triệu chứng, khu, và cách cách chữa không bình thường nhau.

## **Những hiện tượng bệnh sùi mào gà**

### **Dấu hiệu bệnh sùi mào gà ở nữ**

Sùi mào gà là một chủng bệnh lây nhiễm trong đường tình dục, tại vì nhiễm trùng gây u nhú tại người (HPV) gây cần phải. Hiện tượng sùi mào gà ở nữ sẽ bất thường nhau tùy theo trường hợp, sau đây là một vài hiện tượng thường xuyên gặp:

Xuất hiện các vết sùi: các vết sùi nhỏ mọc lên tại vùng nhạy cảm hay xung quanh, đều đã có màu hồng hoặc da, hình thù cũng như cụm sùi của bông cải hay mào gà. Vết sùi có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc thành nhóm.

Sùi mào gà gây ngứa ngáy cùng khó chịu: Nữ giới bị mắc bệnh sùi mào gà thường nhận thấy ngứa và khó chịu tại khu vực nhạy cảm, đặc biệt khi các vết sùi phát triển cùng lây rộng.

Sưng cùng đau: lúc mắc truyền sùi mào gà, khu vực nhạy cảm có thể sưng đỏ và cảm giác đau nhức, gây khó qua quá trình tiểu tiện hay quan hệ tình dục.

Xảy ra chảy máu: những nốt bệnh sùi mào gà khi mắc tổn thương có thể xuất huyết, tuyệt nhiên khi đã sinh hoạt tình dục hoặc lúc vệ sinh vùng nhạy cảm.

Âm đạo tiết ra chất nhầy: Nữ giới mắc lan truyền bệnh sùi mào gà ở âm đạo luôn dẫn đến vùng virus, đã có hiện tượng âm đạo tiết ra chất nhầy khác cùng với màu sắc, độ đặc cùng mùi hôi bất bình thường.

Các vết sùi có thể hình thành tại ấu phần phía ngoài của âm hộ, bên qua âm đạo, cổ tử cung hoặc khu vực hậu môn.

Khi nhận ra triệu chứng nghi ngờ bị mắc sùi mào gà, cần phải tìm tới [phòng khám đa khoa uy tín](#) để được xét nghiệm cùng với chữa kịp lúc. Việc áp dụng những phương thức bảo vệ an toàn qua sinh hoạt tình dục cũng giúp giảm khả năng lan truyền bệnh sùi mào gà cùng với những bệnh lan truyền trong con đường tình dục bất bình thường.

### **Dấu hiệu bệnh sùi mào gà tại nam**

Sau đây là một số hiện tượng cùng với triệu chứng thường xuyên bắt gặp tại nam giới:

Hình thành nốt sùi: Một qua những biểu hiện trước hết và cụ thể nhất của sùi mào gà là quá trình hình thành của các vết sùi, thường đã có hình căn như chùy, cụm thịt đang có màu hồng hay màu da. Chúng thường mọc tại khu vực bìu, quy đầu, dọc theo thân dương vật, lỗ niệu đạo, hậu môn hoặc vùng da giữa hậu môn và bìu dương vật..

Ngứa ngứa cùng với khó khăn chịu: một vài nam giới mắc sùi mào gà đều nhận thấy ngứa ngứa cùng với khó chịu tại vùng nhạy cảm hoặc xung quanh lỗ niệu đạo.

Đau đớn khi quan hệ tình dục: bệnh sùi mào gà có thể khiến quan hệ tình dục trở nên đau đớn cùng nặng nề là do các nốt sùi hình thành nêu trên đầu hoặc thân cậu bé, bao quy đầu, bìu,...

Chảy máu: qua một số trường hợp, sùi mào gà sẽ dẫn đến chảy máu nếu chúng bị mắc vết thương hay dẫn tới vết thương hở qua tiến hành hoạt động tình dục.

Sưng, đỏ ở vùng sinh dục: một vài người có thể thấy vùng sinh dục bị sưng cùng đỏ ửng vì bệnh sùi mào gà tạo ra các ổ virus hoặc viêm nhiễm.

Nhưng, qua một tỷ lệ, sùi mào gà có thể không có các hiện tượng rõ rệt hay không dễ nhận dạng đối với cả nam giới cùng với nữ giới. Thông qua đó, việc thăm kiểm tra kỹ càng bởi vì các chuyên gia y tế cùng với tiến hành kiểm tra là vô cùng cần thiết để nhận thấy chính xác cùng với cách chữa kịp lúc.

### **Nguyên do bệnh sùi mào gà**

Khuẩn HPV gây sùi mào gà

Khuẩn HPV (Human Papillomavirus) là vi rút gây u nhú ở người, là một qua những loại vi khuẩn lan trong con đường tình dục phổ biến nhất. HPV là tác nhân chính dẫn đến bệnh sùi mào gà, một bệnh lây qua đường tình

dục thường thấy.

Lúc virus HPV tấn công vào cơ thể, chúng có thể tấn công các tế bào da và dẫn tới quá trình cải thiện bộ gen di truyền của chúng. Điều này có thể dẫn đến trường hợp nâng cao sinh tế bào da và dẫn đến các khối u tuyến tiền liệt (sùi mào gà) ở khu vực kín và các vùng da bất thường nêu trên khắp cơ thể.

Những yếu tố nguy cơ cao bị sùi mào gà gồm có:

Các đối tượng hoạt động tình dục cùng với phần lớn bạn tình: Người có chủ yếu đối tác tình dục có nguy cơ mắc nên bệnh sùi mào gà cao hơn so cùng với người bình thường. Do con đường tình dục là con đường lây lan khuẩn HPV - nguyên do chính dẫn đến sùi mào gà cùng các bệnh tình dục khác phổ biến nhất.

Những thành phần mắc suy giảm hệ miễn dịch: Người đang có hệ miễn dịch yếu do đã có bệnh nền hay người đang tiến hành chữa bằng những thuốc ức chế miễn dịch.

Những đối tượng là trẻ em đã có hệ miễn dịch chưa được hoàn thiện cũng là nhóm thành phần khả năng cao mắc lây truyền HPV và gây ra sùi mào gà.

Những thành phần bị các bệnh xã hội không bình thường như Chlamydia sẽ thực hiện tăng khả năng lan HIV khi đang có phơi lây lan, khiến hệ miễn dịch suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho HPV tấn công cùng gây hại; bệnh lậu (Gonorrhoea), bệnh giang mai (Sifilis) cũng sẽ dẫn đến những chứng virus, thúc đẩy sự lan cùng với phát triển của viêm nhiễm HPV, vì vậy khiến người mắc bệnh dễ bị mắc bệnh sùi mào gà hơn.

Những thành phần sử dụng hay lạm dụng chất kích thích như thuốc lá cùng với cồn: Hút thuốc lá và uống rượu bia phần đông khiến cơ thể thay đổi, hệ miễn dịch giảm sức đề kháng cùng đơn giản bị mắc lan truyền HPV và bị mắc bệnh sùi mào gà.

Ứng dụng chung đồ làm sạch cá nhân: ứng dụng chung đồ vệ sinh cá nhân, nhất là quần áo, đồ lót, khăn tắm rửa, bàn chải đánh răng,... với người bị mắc bệnh sùi mào gà sẽ lây bệnh.

### **Những thời điểm phát triển của sùi mào gà**

Bình thường, bệnh sùi mào gà có thể phát triển cùng diễn tiến theo 5 thời gian chính sau:

Giai đoạn ủ bệnh: Đây là thời kỳ bắt đầu khoảng nếu người nhiễm bệnh chạm cùng với mầm bệnh cho đến khi bệnh khởi phát. Nếu như HPV xâm nhập đi đến cơ thể, vi rút sẽ có nguồn gốc bám đến các tế bào, khiến những tế bào mắc biến đổi gen, thực hiện chúng quan hệ khác, không chết đi theo đúng chu kỳ cùng với nhân lên khẩn trương. Tại thời gian này người sùi mào gà đều không có dấu hiệu cụ thể bệnh. Thời gian ủ bệnh của sùi mào gà có thể diễn ra trong vài tuần, vài tháng hoặc có khi là vài năm phụ thuộc vào tình huống thể trạng của từng người. Trung bình, thời gian này luôn kéo dài khoảng 2 đến 9 tháng cùng với rộng rãi nhất là 3 tháng.

Thời kỳ khởi phát: Đây là thời kỳ hình thành các hiện tượng trước hết của sùi mào gà. Đều có nguồn gốc cùng quá trình hình thành của những vết sùi mào nhỏ, rải rác, thưa thớt.

Thời kỳ phát triển: qua giai đoạn này, bệnh sùi mào gà tiếp tục phát triển và số lượng vết sùi mào gà ngày càng nâng cao lên trên bề mặt da hoặc niêm mạc và phát triển thành những hạt lớn hơn dẫn tới mào gà. Điều này làm tác động tới sinh hoạt tình dục, vệ sinh cá nhân và đôi nếu gây căng thẳng, tự ti cho người mang bệnh.

Thời gian biến chứng: Đây có thể được coi là thời kỳ cuối của sùi mào gà. Nếu như không được điều trị kịp thời điểm, bệnh sùi mào gà sẽ dẫn tới các di chứng như quá trình nhiễm của nốt bệnh sùi mào gà đến những cơ quan bất bình thường như vùng hậu môn, vòm họng hay cổ tử cung tại chị em, dẫn tới ung thư cổ tử cung. Trong giai đoạn này, người bệnh còn xuất hiện tình trạng bội lan truyền, vùng tổn thương tại vì bệnh sùi mào gà gây ra bị bài tiết dịch, lở loét, sung tấy, dễ ra máu,...

Giai đoạn tái phát: sau khi điều trị, sẽ sùi mào gà có thể không dứt điểm biến mất. Một số người sẽ bắt gặp quá trình tái nhiễm của bệnh, đặc biệt là lúc đội ngũ miễn dịch bị suy giảm chế hoặc lúc cơ thể sờ lại cùng với viêm nhiễm HPV bởi vì thói quen sinh hoạt tình dục kém đảm bảo.

Các người mắc bệnh sùi mào gà cần phải được cách điều trị đúng phương án để giảm nguy cơ tái diễn cùng hậu quả. Hơn nữa, vấn đề ứng dụng giải pháp ngăn ngừa như bảo vệ qua sinh hoạt tình dục, tiêm kiểu vaccine HPV, giữ vệ sinh vùng kín cũng rất là cần thiết để tránh nguy cơ lan truyền bệnh.

- [Chi phí chữa sùi mào gà bao nhiêu tiền](#)
- [Phòng khám Thái Hà có tốt không](#)



## **Sùi mào gà có nghiêm trọng không?**

Sùi mào gà là một qua những bệnh cực kỳ nguy hại, với nguy cơ truyền nhiễm nhanh, khiến cho người mắc bệnh cảm thấy vô cùng cảm giác đau, khó chịu, tự ti... nếu như không được nhìn ra sớm cùng chữa kịp lúc, đúng quy trình, bệnh có thể nhằm lại phần lớn di chứng nguy hại, ảnh hưởng đến thể trạng cùng với khả năng sinh sản của người bệnh. Rõ như:

Phát triển thành ung thư

Sùi mào gà có nguy cơ gây bệnh ung thư tại cả nam lẫn nữ. Các kết quả khảo sát cho nhận thấy, tầm 10,2% người phụ nữ bị bệnh sùi mào gà tại cổ tử cung, 5% tại âm đạo, 5% tại hậu môn sẽ phát triển thành ung thư. Ở nam giới, 15% mức độ lan truyền nhiễm trùng HPV chuyển thành ung thư cậu bé.

Người bệnh cũng có thể bị ung thư vòm họng, cổ họng... nếu bị mắc sùi mào gà vì có hoạt động tình dục bằng đường miệng.

Ảnh hưởng tới thai kỳ

Trong quá trình có thai, nồng độ hormone qua cơ thể của phụ nữ tăng cao. Đây là tác nhân khiến cho những vết sùi to lên, lây lan rộng hơn cùng với gây xuất huyết. Những nốt bệnh sùi mào gà không chỉ gây khó khăn cho việc đại tiện bởi vì kích thích tăng dần, mà còn có thể tiến hành kiểm chế quá trình co giãn của mô âm đạo, ảnh hưởng đến quy trình sinh nở tự nhiên, khiến cho thai phụ khó sinh bằng ngã âm đạo.

Mặc dù rất là hiếm bắt gặp, tại 4/100.000 trẻ tạo ra sống, tuy nhiên một số trẻ sơ sinh có mẹ bị mắc sùi mào gà cũng có nguy cơ bị u nhú thanh quản khiến cho trẻ khàn giọng, khóc yếu... trong tình huống nặng bệnh sẽ truyền nhiễm sang khí quản, phổi, gây tắc nghẽn con đường thở.

Tác động khả năng sinh sản

Sùi mào gà sẽ thực hiện biến chứng cậu nhỏ, tắc nghẽn ống dẫn tinh, tắc niệu đạo, ung thư cổ tử cung... ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả hai giới. Một vài nghiên cứu còn cho biết, quá trình hình thành của khuẩn HPV trong tinh dịch làm hạn chế khả năng di chuyển của tinh trùng, sẽ gây vô sinh ở nam. Nếu tinh trùng chứa HPV thụ tinh cùng với trứng cũng sẽ làm tăng khả năng sảy thai.

**Thời gian phát triển của sùi mào gà**

Theo quy trình phát triển của sùi mào gà, phần đông bác sĩ chuyên khoa chia bệnh làm 5 thời điểm tương ứng cùng với các triệu chứng dưới đây:

**Giai đoạn ủ bệnh:** Đây là giai đoạn người mắc bệnh chạm với mầm bệnh cho tới lúc xuất hiện nốt sùi trước tiên. Khoảng thời gian này có thể vài tuần, vài tháng hoặc lên tới vài năm. Thông thường là khoảng 3 tháng.

**Thời điểm khởi phát:** Hiểu một cách đơn giản, đây là sùi mào gà thời gian đầu. Người bị bệnh xuất hiện nốt sang thương nhỏ, màu nhạt, nằm rải rác...

**Giai đoạn phát triển:** tại giai đoạn này, những nốt sùi phát triển mạnh về kích thước, số lượng, vị trí... tác động vô số tới trạng thái cảm xúc và thực hiện hoạt động.

**Thời gian biến chứng:** trong tự nhiên, đây được gọi là bệnh sùi mào gà giai đoạn cuối. Người bị bệnh đã có dấu hiệu bội truyền nhiễm, khu vực bị mắc vết thương bị mắc sưng tấy, bài tiết dịch, loét, dễ xuất huyết. Một vài người đang có hệ quả sang ung thư hậu môn, vòm họng...

**Thời kỳ tái phát:** sau khi điều trị khỏi, người mang bệnh vẫn có nguy cơ tái phát tiềm chính người bạn tình hay do vi khuẩn trong cơ thể chưa được diệt trừ hoàn toàn. Bình thường, mức độ của người bị mắc tái phát bệnh sùi mào gà sẽ nặng hơn nguyên phát.

## **Nhận thấy bệnh sùi mào gà**

Nhận biết sùi mào có thể giúp người bệnh chủ động nắm bắt được trạng thái bị bệnh của chính mình để kịp thời tiếp nhận các kỹ thuật chữa trị khoa học tại thời kỳ đầu, giúp hiệu quả chữa trị bệnh được tối ưu. Sẽ nhận ra sùi mào gà thông qua một số dấu hiệu vừa qua lâm sàng sau:

Hình thành các u nhỏ màu hồng hoặc màu da, dẫn tới thành nốt nước hoặc mọc thành từng nhóm, thường cũng như cụm sùi. Các u này luôn hình thành ở vùng kín, gồm có cơ quan kín, hậu môn, môi, miệng và lưỡi, gây ra đau đớn, ngứa hay khó chịu tại vùng đang có các u, cặp nếu đã có xuất huyết, đặc biệt là khi hoạt động tình dục. Chuyên gia chuyên khoa có thể khám bằng mắt thường để nhận ra các dấu hiệu này.

**Sử dụng tinh thể axit axetic:** bác sĩ tư vấn có thể ứng dụng tinh thể axit acetic nhằm tiến hành sáng các khu vực mắc lan bệnh sùi mào gà. Khi chạm với cụm mụn nốt, tinh thể này có thể biến mụn trở cần phải trắng sáng, giúp cho nhận ra nhanh chóng hơn. Có thể chà xát lên cùng với nhằm nêu trên bề mặt da từ 2 đến 5 phút, riêng cùng với hậu môn là vòng

15 phút nhằm tinh thể có thể tăng cường công dụng.

Lấy mô bệnh phẩm: nếu như những hình thức bên trên không chính xác hoặc chưa đáp ứng, chuyên gia chuyên khoa sẽ lấy trực tiếp một mẫu mô vòng các vùng mắc lây bệnh sùi mào gà (nốt mụn nhọt, u nhú,...) nhằm đưa tới phòng tránh thí nghiệm, phân tích và đánh giá bằng kính hiển vi để xem bên trong các vết sùi bao gồm khuẩn tạo ra sùi mào gà hay không? Bệnh đang diễn biến tại giai đoạn nào?.

Xét nghiệm máu: khám này được sử dụng cùng những đối tượng đang nghi ngờ chính mình bị bệnh sùi mào gà song chưa hình thành những triệu chứng rõ ràng. Mẫu máu của thành phần được đem đi khám tìm kiếm sự hiện diện của khuẩn HPV.

Xét nghiệm mẫu dịch: vi khuẩn gây bệnh sùi mào gà sẽ vị trí trú trong dịch tiết của bệnh nhân, chẳng hạn như dịch âm đạo tại nữ giới cùng với dịch niệu đạo ở nam), nên việc kiểm tra mẫu dịch sẽ xác định được mức độ truyền cùng với diễn biến của bệnh.

HPV Cobas – Test: hình thức này lấy một mẫu tế bào đã chết tại cổ tử cung nữ giới nhằm tiến hành xét nghiệm chẩn đoán tế bào ung thư cổ tử cung cùng với thực thi những kiểm tra tìm kiếm sự hiện diện của virus HPV cùng một nếu. Công nghệ khám HPV Cobas – Test đã có độ nhạy nhìn thấy bệnh cùng với khuẩn gây bệnh cực kỳ cao sẽ lên đến 90-95%.

Kiểm tra PCR xác định type HPV: phương hướng nhận dạng này giúp bác sĩ xác định bệnh nhân có lan truyền HPV gây sùi mào gà hoặc không? Khi có, xác định được HPV gây bệnh thuộc type nào? Xét nghiệm này được thực hiện thông qua mẫu bệnh phẩm được lấy từ cổ tử cung, âm đạo hoặc mảnh sinh thiết tại cổ tử cung nữ giới, mẫu niệu đạo/ dịch niệu đạo ở nam giới.

Lúc nhìn thấy bệnh sùi mào gà từ bất kỳ hình thức nào, bác sĩ tư vấn có thể đưa ra cách thức chữa trị thích hợp, tùy theo mức độ cùng với tình huống của bệnh.

- [Khám bệnh xã hội ở đâu tốt nhất Hà Nội](#)
- [Phá thai không đau ở đâu Hà Nội](#)